



สารของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

เนื่องในโอกาสวันครูที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมในฐานะอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งความระลึกถึง ความปรารถนาดี และความเคารพรักมายังผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน

“การศึกษา” ไม่ว่าจะในยุคใดสมัยใด ยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศในทุกด้าน การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จที่คาดหวัง ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ซึ่งบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในด้านการศึกษาและการให้ความรู้นั้น คือ “ครู” ที่มีรากศัพท์มาจากคำว่า “ครู” ในความหมายที่ว่า “หนัก” ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ต้องทำงานหนักหรือแบกภาระอันหนักหน่วง รวมตลอดถึงต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่น มีความอดทนอดกลั้นต่อการมุ่งมั่น เพื่อหล่อหลอมจิตใจ ความคิด ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์จากต้นกล้าตัวน้อย ๆ จวบจนเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีศักยภาพ มีความแข็งแกร่งทั้งด้านความรู้ ความคิด มีจิตสาธารณะบนพื้นฐานของความมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม จึงนับได้ว่า “ครู” เป็นปูชนียบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่อง และส่งเสริมเกียรติยศของครูให้สูงส่งสมกับที่ เป็นผู้เสียสละดูแลนักเรียนเสมือนเป็นบุตรของตน มีความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์อย่างไม่เปลี่ยนแปลง และชื่นชมโสมนัสเมื่อลูกศิษย์ประสบความสำเร็จในชีวิต

ทุกคนมีความคาดหวังที่จะให้การศึกษาไทยพัฒนาก้าวหน้าได้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ครูจึงควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลให้ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้วย เพื่อนำเอาสิ่งเหล่านั้น รวมทั้งนวัตกรรมทางการศึกษามาปรับใช้ในสถานศึกษา และนักเรียนได้รับการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยเฉพาะครูโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ครูของโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่ดีซึ่งเด็กนักเรียนพึงจะได้รับ

สุดท้ายนี้ ด้วยความสำคัญของ “ครู” ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งการทำคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ เป็นผู้ที่ยุติธรรม ไม่ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก มีความสุขที่ได้ทำหน้าที่เป็นยานนาวาลำเลียงลูกศิษย์ทุกคนให้เดินทางถึงฝั่งอย่างปลอดภัย และมั่นคงด้วยความรู้ที่ครูอบรมสั่งสอน ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระคุณของบูรพาจารย์ ได้โปรดอภิบาลประทานพรอันเป็นมงคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ได้ประสบความสำเร็จแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น